

F5 เน็ตเวิร์กส์ แต่งตั้ง กาเบรียล บริแมน เป็นรองประธานบริหาร มุ่งดันยอดขายผ่านคู่ค้าในเอเชียแปซิฟิกให้เติบโต



F5 เน็ตเวิร์กส์ (NASDAQ: FFIV) ประกาศการขยายทีมผู้บริหารด้วยการแต่งตั้ง เกเบรียล บริแมน ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายพันธมิตรและการจำหน่ายผ่านคู่ค้า ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยประจำการอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ บริแมนจะทำงานร่วมกับผู้นำในสำนักงานต่างๆ เพื่อดำเนินการขยาย และพัฒนาช่องทางจำหน่ายรวมถึงพันธมิตรธุรกิจของ F5 ในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งบริแมนจะรายงานโดยตรงกับอดัม จัดด์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายขายประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก F5 เน็ตเวิร์กส์

“อุตสาหกรรมต่างๆ กำลังปรับเปลี่ยนสู่การทำงานที่มุ่งเน้นแอปพลิเคชันเป็นหลัก (application centric) มากยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ให้งานที่ฉลาด (Smart Devices) หรือแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดียรูปแบบต่างๆ ก็จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน เราเห็นรูปแบบดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทั้งเรื่องของแอปพลิเคชันและโมบิลิตี้เองกำลังขยายการรองรับได้อย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องของประสิทธิภาพ และความสะดวกรวดสบาย กรณีความสำเร็จจากการลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ทั่วภูมิภาคซึ่งนับเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าแอปพลิเคชันกำลังเข้ามาปฏิวัติรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร F5 รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับเกเบรียล บริแมนเข้าสู่การทำงานร่วมกัน โดยบริแมนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมการขายเพื่อช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากโอกาสการเติบโตใหม่นี้ และช่วยขยายศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน (Application Delivery Technology) ของ F5” จัดด์ กล่าว

“การเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในสนามการแข่งขันดิจิทัลในปัจจุบัน เพราะคลาวด์และแอปพลิเคชันคือสิ่งที่ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ” บริแมน กล่าว “ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ F5 เน็ตเวิร์กส์ ในจุดสูงสุดของการปฏิรูปสู่ดิจิทัล (digital transformation) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและผมมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถยืนหยัดอยู่เหนือโลกปัจจุบันที่มีการใช้คลาวด์ในหลายรูปแบบ (Multi-cloud) ”

บริแมนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 ปี ในบทบาทของผู้นำด้านฝ่ายขายที่หลากหลาย โดยก่อนหน้านี้เพียงไม่นาน บริแมนได้ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายผ่านคู่ค้า ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ

ประเทศญี่ปุ่น บริษัทโบรเคด และก่อนหน้านั้น ได้เคยร่วมงานกับ บริษัท Fusion-IO บริษัท Dot Hill Systems และ บริษัทซัน ไมโคร ซิสเต็มส์